



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาจีน
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาจีน ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓ ชนระสงสารวิทยา ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่น และรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจะถือว่าผู้สมัครรายนั้น เป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตลอดจนไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้างในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางวอร์พจน์ สิงหาราช)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาจีน
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

เลขประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ-นามสกุล	วันเวลา/สถานที่สอบ
๐๐๑ ๐๐๒	นางสาวภัทรพร วิริยะไกรกุล นางสาวศิริประภา พิทักษ์	ทดสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

